



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๑๔-๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๘ มูลค่าข่าว ๒๓๖,๙๐๗ -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉลองความสำเร็จ กิจกรรมแข่งขันท่องเที่ยวจิตอาสา “The Little Big Project” ได้ยอดกว่า 5 ล้านวิว คู่อาสาสมัครไทย-อังกฤษ คว้ารางวัลชนะเลิศหวังสร้างกระแสเด็กไทยเที่ยวแบบจิตอาสา

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในงานประกาศผล รางวัลแคมเปญออนไลน์ “The Little Big Project” การแข่งขันท่องเที่ยวจิตอาสา ครั้งแรกของประเทศไทย โดยคู่นักท่องเที่ยวจิตอาสาจากประเทศไทย นางสาววิมาลิน เฉลิมพร และนักท่องเที่ยวจิตอาสาจากประเทศอังกฤษ มร.ริชาร์ดบราวน์คอน ซึ่งไปทำกิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ท้องทะเล จ.ภูเก็ต ร่วมกับ กลุ่ม Open mind Project ที่ได้รับ



ททท.

ปลูกจิตสำนึกเด็กท่องเที่ยว

การไหลทวิตในบล็อกผ่านเว็บไซต์ www.TheLittleBigProjectThailand.com สูงสุดกว่า 1 ล้านทวิต รับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐไปครอง ทั้งนี้ ททท. เตรียมดันแคมเปญนี้อย่างต่อเนื่อง หวังดึงนักท่องเที่ยวจิตอาสาเข้ามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “แคมเปญการตลาดออนไลน์ “The Little Big Project” ที่ททท.จัดทำขึ้นนี้เป็นแคมเปญส่งเสริมเทรนด์ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครหรือ Voluntourism ครั้งแรกในเอเชีย เพื่อที่จะตอบโต้ภัยความต้องการของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ทั่วโลก เพราะคนรุ่นใหม่มีทัศนคติที่ต้องการ Make the difference Make a better world ล่าสุดแคมเปญนี้ เพิ่งได้รับรางวัล The most impactful campaign จาก Digital Innovation Asia Awards ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมส่งเสริม

การท่องเที่ยวกาเซียแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association หรือ PATTA) อีกด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ คือ การมอบประสบการณ์ ที่เปลี่ยนชีวิตให้กับผู้เข้าแข่งขัน เป็น Life changing experience ที่จะอยู่ในความทรงจำของผู้ร่วมกิจกรรมตลอดไป”

นายศุภกริช ลิทธิวินิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. กล่าวว่า หลังจากนี้ ททท. ได้เปิดตัวโครงการ “The Little Big Project” ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขันมาทำภารกิจอาสาสมัครในเมืองไทย โดยมีผู้สมัคร 4,695 คนจาก 69 ประเทศทั่วโลก ในที่สุดก็ได้ผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 คน มาร่วมแข่งขันปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในประเทศไทย 2 สัปดาห์ เพื่อหาทุนบริจาค 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ให้โครงการจิตอาสาต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผู้เข้าแข่งขัน

แต่ละทีมได้้อพบสื่อของตัวเองมีผู้เข้าชมสามารถสร้างการรับรู้แก่ผู้เข้าชมได้ถึง 5 ล้านวิว และได้สร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จักกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น

สำหรับผลการแข่งขัน “แคมเปญการตลาดออนไลน์ “The Little Big Project” ทีมที่ได้รับรางวัลมากที่สุด ได้แก่ ทีมภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วยอาสาสมัครจากประเทศอังกฤษ คือ มร.ริชาร์ดบราวน์คอน และนางสาววิมาลิน เฉลิมพรจากประเทศไทย โดยทั้งคู่ปฏิบัติภารกิจอาสาสมัครที่ท้องทะเล จ.ภูเก็ต ร่วมกับ Open mind Projects ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งในประเทศไทย รับเงินรางวัล 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทั้งคู่ได้มอบเงินรางวัลให้กับ Open mind Projects โดยมี Mr.Sven Mauleon และนายกรีชาติ จมพลหล้า เป็นตัวแทนรับมอบเงินจำนวนนี้จะได้ส่งต่อไปยังศูนย์นวัตกรรมทางทะเล เพื่อจัดซื้อไม้โครงขีปมาติดให้กับเตาเผาเพื่อที่จะปล่อยสู่ทะเลต่อไป



● **สุรพล เสวตเศรษฐ์**

ส่วนทีมเพชรบุรี ก็ได้ “น้องมาร์ช” ราชัน ลากพานิช หนุ่มนักศึกษาระดับ 3 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร มาร่วมทีมกับสาวอินโดนีเซีย ทำภารกิจอาสาฟื้นฟูสภาพชะนี จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า งานนี้น้อง

มาร์ชเล่าให้ฟังว่า “ผมตื่นหกโมงเช้าทุกวันเพื่อมาดูแลสัตว์หลายชนิดที่โดนทำร้ายมาหรือไม่ก็พิการ เช่น หมู 3 ขา ลิงแขนเดียว มีทั้งหมดประมาณ 300 ตัวทั้งกวาดมูลสัตว์ในกรง เตรียมอาหารและป้อนอาหาร หากกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับสัตว์ที่น่าสงสารเหล่านี้ เช่น บางวันก็เอาไข่ต้มไปซ่อนไว้ในฝักข้าวโพด เพื่อให้มันได้ใช้ความคิดและมีความสุข ผมว่ามันเป็นสองอาทิตย์ที่สวดอดมาก มันไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้เงินไม่ได้สิ่งของตอบแทน แต่มันทำให้ใจของคนทำเต็มอิมผมทำงานอาสาสมัครมาหลายแบบ ทั้งกับเด็กและคนแก่แต่ไม่เคยทำงานอาสาสมัครเกี่ยวกับสัตว์เลย อยากขอรับรองว่า ปล่อยสัตว์ป่าให้อยู่ในป่าดีกว่าอย่าจับมาเลี้ยงหรือทรมานเลย มันน่ารักและน่าสงสารมาก ผมอยากให้เด็กไทยหันมาทำงานด้านจิตอาสาแบบนี้เยอะๆ เพราะมันสุขใจจริงๆ ที่ได้ทำเพื่อคนอื่น มันอิมใจอย่างบอกไม่ถูก”

